

(สำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบุรณ์

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบุรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธัญพงศ์ โพธิ์ดำกล้า	ประธานสภา อบต.	ธัญพงศ์ โพธิ์ดำกล้า	ลากิจ
๒	นายเมธี จันทพา	รองประธานสภา อบต.	เมธี จันทพา	
๓	นายสมยศ แก้วมณี	เลขานุการสภา ฯ	สมยศ แก้วมณี	
๔	นายสมยศ แก้วมณี	ส.อบต.ม.๑	สมยศ แก้วมณี	
๕	นายมงคล โหมกลาง	ส.อบต.ม.๑	-	
๖	นางสมหมาย เกิดพร	ส.อบต.ม.๒	สมหมาย เกิดพร	
๗	นายสมชาย ทิมทอง	ส.อบต.ม.๒	สมชาย ทิมทอง	
๘	นายบุญทัน พิมพงษ์	ส.อบต.ม.๓	บุญทัน พิมพงษ์	
๙	นางน้อย พรหมแพทย์	ส.อบต.ม.๓	น้อย พรหมแพทย์	
๑๐	นายสมชาย สลับแก้ว	ส.อบต.ม.๔	สมชาย สลับแก้ว	
๑๑	นางนิตตะยา สุขพานิช	ส.อบต.ม.๔	นิตตะยา สุขพานิช	ลากิจ
๑๒	นายศักดิ์ศรี ดวงจินดา	ส.อบต.ม.๕	ศักดิ์ศรี ดวงจินดา	
๑๓	นายสุชาติ สิงห์ขุนทด	ส.อบต.ม.๖	สุชาติ สิงห์ขุนทด	
๑๔	น.ส.ชญศิกานต์ แก้วมาลา	ส.อบต.ม.๖	ชญศิกานต์ แก้วมาลา	
๑๕	นายวีระชัย พูลสวัสดิ์	ส.อบต.ม.๗	วีระชัย พูลสวัสดิ์	
๑๖	นายปาน นรินทร์นอก	ส.อบต.ม.๘	-	
๑๗	นางสมควร คำพันธ์	ส.อบต.ม.๘	สมควร คำพันธ์	
๑๘	นายอาทิตย์ แจ่มสว่าง	ส.อบต.ม.๙	อาทิตย์ แจ่มสว่าง	
๑๙	นายสมศักดิ์ ศรีเมือง	ส.อบต.ม.๙	สมศักดิ์ ศรีเมือง	
๒๐	นายมนตรี บัญดิษฐ์	ส.อบต.ม.๑๐	-	
๒๑	นางยุพิน คำภีระ	ส.อบต.ม.๑๐	-	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง	นายก อบต.	สุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง	
๒	นายพิทักษ์พงษ์ เทเวศธำรง	รองนายก อบต.	พิทักษ์พงษ์ เทเวศธำรง	
๓	นางสาววาสนา ดวงจินดา	รองนายก. อบต.	วาสนา ดวงจินดา	
๔	นายบุญชอบ ชมภู	เลขานุการนายก อบต.	บุญชอบ ชมภู	
๕	นายวัชรกร มีลาภ	ภาคประชาชน	วัชรกร มีลาภ	
๖	นางสาวชุตินา เกิดกลาง	ภาคประชาชน	ชุตินา เกิดกลาง	
๗	นางพานี แก่นสน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการฯ	พานี แก่นสน	

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องการพิจารณา

๓.๑ เรื่องอนุมัติเงินเบิกตัดปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน (Zero Waste) ขยะเหลือศูนย์

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลขานุการสภา ฯ

บัดนี้ ถึงกำหนดเวลานัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชับสมบูรณ์ และสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชับสมบูรณ์ จดเทียบ รูป บุษบาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชับสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประธานสภา ฯ

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้วกระผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชับสมบูรณ์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และขอประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ฯ

การประชุมในครั้งนี้มีสมาชิกสภาฯ ลา กิจ ๔ ท่าน (๑) นายมงคล โหมกลาง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ (๒) นายปาน นรินทร์นอก ส.อบต. หมู่ที่ ๘ (๓) นายมนตรี บัญดิษฐ์ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ และ (๔) นางยุพิน คำภีระ ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐ ครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ประธานสภา ฯ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชับสมบูรณ์ ได้ทำรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ให้ท่านแล้วขอเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการต่อ ครับ

เลขานุการสภา ฯ

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชับสมบูรณ์ และท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน กระผม นายสมยศ แก้วมณี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชับสมบูรณ์ ขอเรียนว่า กระผมได้ทำรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบ หากเห็นควรที่จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมประการใด ขอให้แจ้งในที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ เสียง ประธานงดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

ประธานสภาฯ

นางพานี แก่นสน

ผอ.กองสวัสดิการสังคม

เรื่องการพิจารณา

๓.๑ เรื่องกันเงินเบิกตัดปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

ผมขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง) ซึ่งแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ ครับ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร อบต. และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกันเงินเบิกตัดปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปีหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมีความเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้วหากไม่ได้ดำเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าวให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสมจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน นั้น

เนื่องด้วยในช่วงต้น-กลางปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ ยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันไว้หลายโครงการ เนื่องจากต้องการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เพียงพอไม่เกิดภาวะรายรับเกินกว่ารายจ่าย และในปัจจุบันเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งได้ตรวจสอบเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ปรากฏรายรับทั้งสิ้นจำนวน ๓๑,๘๙๙,๑๘๔.๖๙ บาท รายจ่ายทั้งสิ้น ๓๑,๒๗๖,๐๙๐.๘๐ บาท คงเหลือเงินไว้ใช้จ่ายตามงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖๒๓,๐๙๓.๘๙ บาท จึงขอกันเงินงบประมาณที่ยังไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้ ดังนี้

(๑) แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป งบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากรอการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายจึงไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมาณ จึงขออนุมัติกันเงินดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) รวมเป็นเงินที่ขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-)

ประธานสภาฯ

ตามรายละเอียดที่แจ้ง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดซักถามหรืออภิปราย กระผมจะขอมติที่

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อน
นายก อบต.

ประชุม โดยการยกมือว่าจะอนุมัติกันเงินเบิกตัดปี งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๑ ท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกันเงินเบิกตัดปีฯ จำนวน ๑๕ เสียง ประธานงดออกเสียง

เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน (Zero Waste) ขยะเหลือศูนย์

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน

ด้วยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ลงมติเห็นด้วยกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยระดับประเทศ
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศระยะสั้น (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา) ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ซึ่งเผยแพร่
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๗
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็น
รูปธรรม และได้เร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย
ไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐระยะเวลา ๑ ปี โดยใช้หลัก ๓Rs คือการ
ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ ๕ ในครั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ
แนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด
และการจัดทำระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก ๓Rs และหลักการประชารัฐ

ดังนั้น เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”
บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลชัยสมบูรณ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทาง และการจัดการขยะใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดการขยะที่ถูกต้องและการลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง
ในครัวเรือน และยังเป็น การลดปริมาณขยะในชุมชน โดยวัตถุประสงค์ในการ
จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทาง และการ
จัดการขยะในชุมชน เป็นการสอดคล้องกับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบล และประชาชน ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังนี้ * พระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๖ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๒) รักษา
ความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล *พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๑๘) การจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ผมอยากให้สมาชิกสภาฯ เป็นผู้ดำเนินการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อเป็นแนวทางให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านของท่านเอง โดยทาง อบต. จะสนับสนุนทางด้านการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดทำระบบบัญชีธนาคารขยะให้กับประชาชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนโครงการธนาคารขยะตำบลชัยสมบูรณต่อไป
รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๕

ประธานสภาฯ
นายวีระชัย พูลสวัสดิ์
ส.อบต. ม.๗

นางสมหมาย เกิดพร
ส.อบต. ม.๒

นางน้อย พรหมแพทย์
ส.อบต. ม.๓

นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง
นายก อบต.

ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เรื่องอื่นๆ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมครับ เชิญครับ
เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
เรื่องเดิมจากที่เคยเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมานี้ เรื่องถนนคอนกรีต หน้าบ้าน น.ส.ลำเจียก ศรีบรรจง ทางไปโรงเรียนพุดสะแกต่อแตกถนนยุบลงไป ทำให้ถนนเป็นหลุม เป็นอันตรายกับนักเรียนและผู้ที่ใช้สัญจร ไป-มา ขอให้นายก อบต. ส่งช่างไปแก้ไขด้วยครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ดิฉันขอเสนอให้นายก อบต. สนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลง ลูกช้างหรือหินคลุก จำนวน ๕ เส้นทาง ดังนี้ ซอยที่ ๑ บ้านนายจำนง รัตน์ทอง ๒. ซอยบ้านนายเฉลิม รื่นมิตร ๓. ซอยบ้านนายสวิต ป้อมลอย ๔. ซอยบ้านนายสิทธิเดช ชัยชนะ ๕. เส้นบนเขา หมู่ที่ ๒ ด้วยค่ะ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหารฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ดิฉันขอเสนอให้ซ่อมแซมถนนเส้นทางบ้านนายพิทักษ์พงศ์ เทเวศารังรองนายก อบต. อยากให้ซ่อมถนนเส้นนี้เป็นวาระเร่งด่วน เพราะไม่นานก็จะถึงฤดูกาลบรทุกอ้อยและใช้สัญจรไป-มาสำหรับรถรับ-ส่ง นักเรียน เกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุค่ะ

ท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
ผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ช่วงนี้เป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณเงินงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานเหลือจำกัด ส่วนใหญ่ใช้รายจ่ายประจำอีกไม่กี่วันก็จะปีงบประมาณใหม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกหมู่สำรวจเส้นทางว่าเส้นไหนบ้างที่ชำรุด เสียหาย ที่จะซ่อมแซม ปีงบประมาณหน้าก็จะสามารถดำเนินการในการซ่อมแซมถนนได้เลยครับ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออะไรอีกหรือไม่ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ขอขอบคุณครับ

ลงชื่อ สมยศ แก้วมณี ผู้จัดวาระการประชุม
(นายสมยศ แก้วมณี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ

ลงชื่อ ศักดิ์ศรี ดวงจินดา กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ศรี ดวงจินดา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕

ลงชื่อ บุญทัน พิมพงษ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายบุญทัน พิมพงษ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ มนตรี บัญดิษฐ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมนตรี บัญดิษฐ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐

ลงชื่อ ธีรพงษ์ โพธิ์ด่างล้ำ ผู้ตรวจวารสารการประชุม
(นายธีรพงษ์ โพธิ์ด่างล้ำ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมบูรณ์